

# ม.มหาสารคามต่อยอดการศึกษา นร. สานฝันมอบห้องสมุดรร.บ้านสังข์ทอง



ห้องสมุด คือแหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จดสาร กฤตภาค วัสดุ เทป และโทรทัศน์ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความสะดวกสืบค้นได้ง่ายและตรงกับความต้องการห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่าง ๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่าง ๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด ห้องสมุดยังมีคำเรียกต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ ศูนย์ข้อมูลหนังสือ, ศูนย์วัสดุหนังสือ, ศูนย์วัสดุการศึกษาหนังสือ, สถาบันวิทยบริการหนังสือ, ศูนย์เอกสารหนังสือ และศูนย์สารสนเทศหนังสือ เป็นต้น

ด้าน นางพรพิมล มโนชัย ผอ.สำนักวิทยบริการ ม.มหาสารคาม กล่าวว่า ที่มาของการส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนสังข์ทอง เกิดขึ้นจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังสำนักวิทยบริการ โดยแจ้งความประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียน ครู และชุมชน ให้มี

แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืน ซึ่งตรงกับแนวทางของสำนักวิทยบริการที่มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของโรงเรียนและชุมชน จึงเกิดความร่วมมือที่จะช่วยเหลือและให้คำปรึกษาการดำเนินงานห้องสมุดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ

ห้องสมุดดังกล่าว หลังจากสำนักวิทยบริการได้มาสำรวจห้องสมุด โรงเรียนบ้านสังข์ทองเพื่อศึกษาพื้นที่และความต้องการของโรงเรียน พบว่าพื้นที่ตั้งของโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชน มีอาคารห้องสมุดสำหรับนักเรียนเป็นสัดส่วน ซึ่งถือเป็นความพร้อมระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มียุทธศาสตร์จัด



เก็บ สืบค้น การยืม-คืนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบห้องสมุด ยังขาดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด ทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพ จึงได้ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานห้องสมุด ให้มีระบบการจัดเก็บ สืบค้น และการยืมคืนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายทรงชัย สาระไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสังข์ทอง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนนักเรียน 129 คน ครู 9 คน ทางคณะครู นักเรียน ขอขอบคุณสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้มาพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับชุมชนบ้านสังข์ทอง และชุมชนโดยรอบได้มีโอกาสเข้ามาศึกษา แสวงหาความรู้ นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งหลังจากส่งมอบห้องสมุดในวันนี้ ทางโรงเรียนจะช่วยกันดูแลรักษาห้องสมุด และมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด แต่สิ่งที่โรงเรียนจะต้องจัดหาเพิ่มเติมต่อยอดห้องสมุดต่อไปนั่นก็คือ หนังสือตำราเรียนใหม่ ๆ มาเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อดึงดูดให้นักเรียนมาใช้บริการห้องสมุดกันเยอะ ๆ ซึ่งหากหน่วยงานใดที่สนใจและต้องการจะสนับสนุน ด้านการศึกษาในส่วนนี้ก็สามารถนำมาบริจาคที่โรงเรียนได้

ด้าน เด็กหญิงสุภัทสรยา เมืองแสน นักเรียนโรงเรียนบ้านสังข์ทอง เปิด

เผยว่า วัสดุจิตใจที่โรงเรียนปรับปรุงพัฒนา  
ห้องสมุดให้มีบรรยากาศที่น่านำเข้ามาใช้

บริการ และมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมสำหรับใช้งานในการสืบค้นหา  
ข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา มีหนังสือหลากหลายหมวดหมู่ที่จัดเรียงไว้เป็น  
ระเบียบ ทั้งตำราที่เป็นสาระ และหนังสือการ์ตูน นิตยสารที่น่าสนใจ

ทั้งนี้สำนักวิทยบริการได้มอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM  
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุด มีการฝึกอบรมให้  
กับคณะครูและนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ ให้ห้องสมุด  
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนตลอดถึงประชาชนใน  
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์.

กิริยา กากแก้ว